



# แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุแผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายสุพรรณ ศรีภูวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วมาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลตำบลสระแก้ว ต่อไป

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการ และกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
บทนำ	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
หลักการและเหตุผล	๔
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕-๖
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗-๑๐
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
แผนงานการศึกษา	๑๑-๑๓
แผนงานสาธารณสุข	๑๔-๑๕
แผนงานนงกลาง	๑๖
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๗
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๘
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	
แผนงานการเกษตร	๑๙-๒๐
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒๑-๒๕
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร	
แผนงานการเกษตร	๒๖
ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ อบต.	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๗-๒๘
ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๙-๓๑

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน จะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

## ๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีขั้นตอนของการดำเนินงาน ดังนี้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ให้เปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน





#### ๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ๑) เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ
- ๒) เพื่อจะได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) เพื่อแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ
- ๕) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น

หมายเหตุ: ให้นำรายละเอียดตามแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ไปปรับใช้จาก

๑. หลักการทั่วไป
๒. ความหมายสำคัญ
๓. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
๕. การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ
๖. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๗. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

## หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณสุขหรือการจัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุข และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณสุข การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว..เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว..ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว..เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

หมายเหตุ: ๑. สามารถใช้หรือระบุระเบียบที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้ก็ได้ หรือกรณีไม่ได้ใช้ระเบียบใดก็ไม่ต้องระบุก็ได้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีโครงการในงบประมาณรายจ่ายที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ ก็ไม่ต้องลง เป็นต้น

๒. กรณีไม่มีครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณสุขและกิจกรรมสาธารณสุขในงบประมาณรายจ่ายก็ไม่ต้องลงในแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๑

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๑๕.๖๗	๒,๙๗๗,๐๐๐	๒๙.๔๗	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๘</b>	<b>๑๕.๖๗</b>	<b>๒,๙๗๗,๐๐๐</b>	<b>๒๙.๔๗</b>	<b>๑ กอง</b>
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตขอประชาชนและชุมชน	การศึกษา	๘	๑๕.๖๗	๑,๖๗๙,๓๕๒	๑๖.๖๒	กองการศึกษา
		สาธารณสุข	๘	๑๕.๖๗	๒๕๐,๐๐๐	๒.๔๗	สำนักปลัด อบต.
		งบกลาง	๔	๗.๘๔	๔,๔๓๒,๐๐๐	๔๓.๘๗	กองสวัสดิการสังคม/สำนักปลัด อบต.
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๓.๙๒	๑๐๐,๐๐๐	๐.๙๙	กองสวัสดิการสังคม
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๔ แผนงาน</b>	<b>๒๒ โครงการ</b>	<b>๔๓.๑๔</b>	<b>๖,๔๖๑,๓๕๒</b>	<b>๖๓.๙๕</b>	<b>๑ สำนัก/ ๒ กอง</b>
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓.๑ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รักษาความสงบภายใน	๔	๗.๘๔	๗๐,๐๐๐	๐.๖๙	สำนักปลัด อบต.
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๔</b>	<b>๗.๘๔</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๖๙</b>	<b>๑ กอง</b>

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	๔.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	การเกษตร	๔	๗.๘๔	๖๐,๐๐๐	๐.๕๙	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๔</b>	<b>๗.๘๔</b>	<b>๖๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๕๙</b>	<b>๑ กอง</b>
๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕.๑ เสริมสร้างชุมชนแห่งวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๑๗.๖๕	๓๙๐,๐๐๐	๓.๘๖	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๙</b>	<b>๑๗.๖๕</b>	<b>๓๙๐,๐๐๐</b>	<b>๓.๘๖</b>	<b>๑ กอง</b>
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร	๖.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีคุณภาพ พออยู่ พอกิน	การเกษตร	๒	๓.๙๒	๘๐,๐๐๐	๐.๗๙	กองส่งเสริมการเกษตร
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๒</b>	<b>๓.๙๒</b>	<b>๘๐,๐๐๐</b>	<b>๐.๗๙</b>	<b>๑ กอง</b>
๗. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ อบต.	๗.๑ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานทั่วไป	๒	๓.๙๒	๖๕,๐๐๐	๐.๖๔	สำนักปลัด อบต.
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๒</b>	<b>๓.๙๒</b>	<b>๖๕,๐๐๐</b>	<b>๐.๖๔</b>	<b>๑ สำนัก</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๙ แผนงาน</b>	<b>๕๑ โครงการ</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐,๑๐๓,๓๕๒</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑ สำนัก/๕ กอง</b>

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว**

แบบ ผด. ๐๒

**๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกษตรร่วมใจ พัฒนา บ้านหนองกรด หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. สาย เกษตรร่วมใจพัฒนา บ้านหนองกรด หมู่ที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด	๓๘๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง				⇌									๓๐ เม.ย. ๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนา บ้าน หนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นา บ้านหนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ บริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง				⇌									๓๐ เม.ย. ๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง กวังกำ-โนนสำราญ บ้านหนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. สายหนอง กวังกำ-โนนสำราญ บ้านหนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง				⇌										๓๐ มิ.ย.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำห้วยปอ พาน-บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล. สายลำ ห้วยปอพาน-บ้านนา บ้านนา หมู่ที่ ๑๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด	๔๗๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง				←											๓๐ มิ.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแวง- หนองเต่า บ้านสระขวัญ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างถนน คสล.สายหนอง แวง-หนองเต่า บ้านสระขวัญ หมู่ที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด	๑๑๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง				←											๓๑ ก.ค. ๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.	พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						๒๕๖๗	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมบ่อพักรับน้ำ คสล. บ้านหนองแกวทอง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมบ่อพักรับน้ำ คสล. สายขอยกลางบ้านบ้านหนองแกวทอง ขนาดความกว้างขอบนอก ๐.๗๐ เมตร ความยาวรวม ๑๒๔.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด	๔๙๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง								←→						๓๑ ก.ค.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมบ่อพักรับน้ำ คสล. บ้านสระขวัญ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงานก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู พร้อมบ่อพักรับน้ำ คสล.สายขอยสุทธิสาร บ้านสระขวัญ หมู่ที่ ๔ ขนาดความกว้างขอบนอก ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วกำหนด	๔๖๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง								←→						๓๑ ส.ค.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.
๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุกสายซอย พลอยสัมฤทธิ์ บ้าน หนองกวางทอง หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายซอยพลอยสัมฤทธิ์ บ้านหนองกวางทอง หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว กำหนด	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแก้ว	กองช่าง								←→		๓๑ ส.ค.๖๘
<b>รวม</b>			<b>๒,๙๗๗,๐๐๐</b>												



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผศ.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เทพประดิษฐ์) สำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี	๖,๕๐๐	ศพด.วัดเทพ ประดิษฐ์	กองการศึกษา												๓๑ ส.ค.๖๘
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เทพประดิษฐ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เทพประดิษฐ์) สำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี	๕,๘๐๐	ศพด.วัดเทพ ประดิษฐ์	กองการศึกษา												๓๑ ส.ค.๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเทพประดิษฐ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเทพประดิษฐ์) สำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี	๙,๘๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเทพ ประดิษฐ์	กองการศึกษา												๓๑ ส.ค.๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเทพประดิษฐ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ารายหัว ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าวัสดุสื่อ การเรียนการสอน (รายหัว) เด็กอายุ ๒-๕ ปี	๓๘,๘๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเทพ ประดิษฐ์	กองการศึกษา												๓๑ ก.ค.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผศ.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ ประดิษฐ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ ประดิษฐ์) สำหรับ เด็กอายุ ๓-๕ ปี	๔,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเทพ ประดิษฐ์	กองการศึกษา												๓๑ ส.ค.๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ ประดิษฐ์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย	๓๕๒,๘๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเทพ ประดิษฐ์	กองการศึกษา												๓๐ ก.ย.๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านหนอง กวางทอง)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) สำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก นักเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จำนวน ๑ แห่ง	๗๙๒,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน หนองกวางทอง	กองการศึกษา												๓๐ ก.ย.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผศ.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้ว เสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.สระแก้ว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์) และโรงเรียนบ้านหนองกวางทอง	๔๒๙,๕๗๒	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์/โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง	กองการศึกษา													๓๐ ก.ย.๖๘
รวม			๑,๖๗๙,๓๕๒															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผศ.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้ว เสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการชุมชนสระแก้วสะอาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงการชุมชนสระแก้วสะอาด	๕๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๐ มิ.ย.๖๘
๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ สำหรับโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๐ ก.ย.๖๘
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ สำหรับโครงการสืบสานปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเรีงเต้านม ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๐ ก.ย.๖๘
๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ สำหรับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๐ ก.ย.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผศ.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ สำหรับโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๐ ก.ย.๖๘
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและ แมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดสุนัขและแมว	๕๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๑ พ.ค.๖๘
๗	โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด กิจกรรมสาธารณสุขและให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการ จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณสุข และให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจ	๑๐,๐๐๐	สำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	สำนักปลัด อบต.													๓๑ ม.ค.๖๘
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													๓๐ ก.ย.๖๘
<b>รวม</b>			<b>๒๕๐,๐๐๐</b>															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผต.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ	๓,๒๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ,๔ ,๕ และหมู่ที่ ๑๑ ต.สระแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม อบต.												๓๐ ก.ย.๖๘
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๐๙๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ,๔ ,๕ และหมู่ที่ ๑๑ ต.สระแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม อบต.												๓๐ ก.ย.๖๘
๓	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การ บริหารส่วนตำบลสระแก้ว	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ,๔ ,๕ และหมู่ที่ ๑๑ ต.สระแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม อบต.												๓๑ มี.ค.๖๘
๔	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับ อบต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลสระแก้ว	๕๐,๐๐๐	อบต. สระแก้ว	สำนักปลัด อบต.												๓๑ มี.ค.๖๘
<b>รวม</b>			<b>๔,๔๓๒,๐๐๐</b>														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผศ.๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามเพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพกลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม														๓๑ ส.ค.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	กองสวัสดิการ สังคม														๓๑ ส.ค.๖๘
<b>รวม</b>			<b>๑๐๐,๐๐๐</b>																

**บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว**

แบบ ผด. ๐๒

**๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**๓.๑ แผนงานงานรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการปฏิบัติการป้องกัน อุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วง เทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.			↔											๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการปฏิบัติการป้องกัน อุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินช่วงเทศกาล สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการป้องกัน อุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาล สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.							↔							๓๐ เม.ย.๖๘
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอหนองหงส์ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													↔	๓๑ ส.ค.๖๘
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบล ช่วยหินตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.													↔	๓๐ มิ.ย.๖๘
<b>รวม</b>			<b>๗๐,๐๐๐</b>																



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการปลูกต้นไม้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้าย ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองส่งเสริมการเกษตร								←→			๓๑ ส.ค. ๖๘
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาระทุดตัว กัดเซาะและการพังทลายของดินรอบสระน้ำ เป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ดินและน้ำของประชาชนตำบลสระแก้ว	๑๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองส่งเสริมการเกษตร								←→			๓๑ ก.ค. ๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปลูกต้นไม้ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้าย ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองส่งเสริม การเกษตร							←→					๓๑ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เพื่อคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหวงแหนและ รักษาทรัพยากรในชุมชน	๒๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองส่งเสริม การเกษตร												๓๐ ก.ย. ๖๘
<b>รวม</b>			<b>๖๐,๐๐๐</b>														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการแล้ว เสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สระแก้วเกมส์" ของ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "สระแก้วเกมส์" ของ อบต. เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่า ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองการศึกษา			↔															๓๑ มี.ค.๖๘
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่า ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองการศึกษา			↔															๑๑ มี.ค.๖๘
<b>รวม</b>			<b>๑๓๕,๐๐๐</b>																				

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการสืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัด งาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ จัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายต่างๆ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองการศึกษาฯ												๓๑ ก.ค.๖๘
๒	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านสระขวัญ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว ดำเนินโครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองการศึกษาฯ												๓๑ มี.ค.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายต่างๆ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองการศึกษาฯ	↔												๓๐ พ.ย.๖๗
๔	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายต่างๆ เป็นต้น	๒๕,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองการศึกษาฯ						↔							๓๐ เม.ย.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
๕	โครงการจัดงานมหกรรมวันหอมแดง อำเภอหนองหงส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการจัดงานมหกรรมวัน หอมแดงอำเภอหนองหงส์ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ จัดงาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าป้ายต่างๆ เป็น ต้น	๓๐,๐๐๐	อำเภอหนองหงส์	กองการศึกษาฯ				⇔								๒๘ ก.พ.๖๘
๖	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตาม โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม รุ้งประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	จังหวัดบุรีรัมย์	กองการศึกษาฯ						⇔						๓๐ เม.ย.๖๘

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด.๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										ดำเนินการแล้ว เสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗	โครงการนุ่งขาวห่มขาว เข้าวัดปฏิบัติ ธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านสระขวัญ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว ดำเนิน โครงการนุ่งขาว - ห่มขาว เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ประจำปี	๔๐,๐๐๐	ต.สระแก้ว	กองการศึกษาฯ			↕													๓๑ ธ.ค.๖๗
รวม			๒๕๕,๐๐๐																		

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผต.๐๒

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร

๖.๑ แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิต โคเนื้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตโคเนื้อ	๓๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองส่งเสริม การเกษตร							←→						๓๐ มี.ย. ๖๘
๒	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานด้าน เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการตาม โครงการอบรมและศึกษา ดูงานด้านเศรษฐกิจ พอเพียง	๕๐,๐๐๐	อบต.สระแก้ว	กองส่งเสริม การเกษตร				←→									๓๑ มี.ค. ๖๘
รวม			๘๐,๐๐๐															



บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด. ๐๒

๗. ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ อบต.

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว organization development (OD)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา องค์กรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลสระแก้ว organization development (OD)) ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว	๕๐,๐๐๐	ตำบลสระแก้ว	สำนักปลัด อบต.			↔										๒๘ ก.พ.๖๘
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์ ๑) วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒) วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เนื่องในวันปิยมหาราช ๓) วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาวันชาติวันพ่อแห่งชาติ ๔) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี	๑๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครอง อำเภอหนองหงส์	สำนักปลัด อบต.	↔												๓๑ ต.ค.๖๗

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและ งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

แบบ ผด. ๐๒

๗. ด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ อบต.

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘					ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ต่อ)	๕) วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องในวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร์เทพยวรางกูร ๖) วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๗) จัดงานรัฐพิธีอื่นๆ ตามที่กระทรวง กรม มอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘																	
<b>รวม</b>			<b>๖๕,๐๐๐</b>																

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน

กรณีตัวอย่าง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๒,๙๗๗,๐๐๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๘ โครงการ</b>	<b>๒,๙๗๗,๐๐๐</b>	<b>๑ กอง</b>
๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒.๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตขอประชาชนและ ชุมชน	การศึกษา	๘	๑,๖๗๙,๓๕๒	กองการศึกษา
		สาธารณสุข	๘	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
		งบกลาง	๔	๔,๔๓๒,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม/ สำนักปลัด อบต.
		สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๑๐๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๔ แผนงาน</b>	<b>๒๒ โครงการ</b>	<b>๖,๔๖๑,๓๕๒</b>	<b>๑ สำนัก/ ๒ กอง</b>
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคมและการ รักษาความสงบเรียบร้อย	๓.๑ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รักษาความสงบภายใน	๔	๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๔ โครงการ</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>	<b>๑ สำนัก</b>

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ต่อ)  
 กรณีตัวอย่าง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
 จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม	๔.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	การเกษตร	๔	๖๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๔ โครงการ</b>	<b>๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑ กอง</b>
๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕.๑ เสริมสร้างชุมชนแห่งวิถีวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๙	๓๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๙ โครงการ</b>	<b>๓๙๐,๐๐๐</b>	<b>๑ กอง</b>
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร	๖.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มีคุณภาพ พออยู่ พอกิน	การเกษตร	๒	๘๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร
<b>รวม</b>	<b>๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา</b>	<b>๑ แผนงาน</b>	<b>๒ โครงการ</b>	<b>๘๐,๐๐๐</b>	<b>๑ กอง</b>

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน (ต่อ)

กรณีตัวอย่าง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวน งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ อบต.	๗.๑ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานทั่วไป	๒	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๑ สำนัก
รวมทั้งสิ้น	๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๙ แผนงาน	๕๑ โครงการ	๑๐,๑๐๓,๓๕๒	๑ สำนัก/๕ กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง

๑. สำนักปลัด อบต.
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา
๕. กองสวัสดิการและสังคม
๖. กองส่งเสริมการเกษตร